

Video âm nhạc “Tiếp lửa vinh quang” đánh dấu 12 năm Herbalife đồng hành cùng thể thao Việt Nam

10:22 07/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Video âm nhạc “Tiếp lửa vinh quang” được giới thiệu vào ngày 22 tháng 7 năm 2024 với nội dung tôn vinh các vận động viên Việt Nam về những thành tựu đạt được cũng như những cống hiến và quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc.



Vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng.

Là một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam mong muốn đánh dấu kỷ niệm hành trình 12 năm Herbalife luôn đồng hành và hỗ trợ cho thể thao và các vận động viên Việt Nam thông qua video âm nhạc “Tiếp lửa vinh quang”.



Vận động viên Taekwondo Châu Tuyết Vân sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Herbalife.

Video âm nhạc “Tiếp lửa vinh quang” mô tả những khoảnh khắc chân thực và truyền cảm hứng của các vận động viên Việt Nam khi tập luyện và thi đấu. Video nhằm tiếp thêm sức mạnh giúp các vận động viên có sự chuẩn bị thật tốt để thi đấu tỏa sáng tại các đấu trường sắp tới. Herbalife là đối tác chính thức của thể thao Việt Nam và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và hỗ trợ thực hiện các chương trình đào tạo về dinh dưỡng thể thao nhằm giúp các vận động viên phát huy hết tiềm năng và đạt hiệu suất cao khi thi đấu.

“Chúng tôi rất tự hào về chương trình hợp tác dài hạn với thể thao Việt Nam mà qua đó các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao và các buổi đào tạo dinh dưỡng thể thao của chúng tôi đã góp phần hỗ trợ các vận động viên Việt Nam phát huy tốt nhất tiềm năng khi thi đấu”, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết. “Chúng tôi hy vọng video âm nhạc “Tiếp lửa vinh quang” sẽ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng và truyền cảm hứng cho nhiều người sống khỏe mạnh hơn,” ông cho biết thêm.



Herbalife Việt Nam đồng hành cùng thể thao Việt Nam từ năm 2012. Gần đây, công ty đã ký kết thỏa thuận cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để tiếp tục tài trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong giai đoạn từ 2024 đến 2027. Herbalife đã phối hợp cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức lễ xuất quân cho các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn thể thao Việt Nam dự Thế vận hội Paris 2024 (Olympic Paris 2024) tại Pháp. Herbalife cũng trở thành đối tác độc quyền, tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho ba vận động viên hàng đầu Việt Nam: Châu Tuyết Vân (Taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Lê Văn Công (cử tạ).

Herbalife Việt Nam thông tin:

Khi mua sản phẩm, quý khách hàng nên yêu cầu người bán xuất trình thẻ thành viên, kiểm tra nội dung thông tin, hạn sử dụng và sự nguyên vẹn của bao bì sản phẩm cũng như hóa đơn bán hàng từ Herbalife Việt Nam (Công ty) để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua các kênh thông tin chính thức sau:

Tổng đài: (84 28) 3827 9292 hoặc (84 28) 3827 9191

Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Herbalife Việt Nam chỉ có 06 (sáu) trang thông tin trực tuyến như sau:

Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Herbalife Việt Nam chỉ có 06 (sáu) trang thông tin trực tuyến như sau:

<https://www.herbalife.com/vi-vn> () (dành cho mọi người)*

www.vn.myherbalife.com (chỉ dành cho thành viên)

www.facebook.com/HerbalifeVietnam (Facebook)

www.instagram.com/herbalifevietnam (Instagram)

<https://www.youtube.com/@HerbalifeVietNamOfficial> (Youtube)

<https://t.me/HerbalifeVN> (Telegram)

Herbalife Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được giới thiệu trên bất kỳ trang mạng nào khác với các kênh nêu trên, thậm chí là các trang mạng chứa cụm từ “Thành viên độc lập Herbalife” và/hoặc có địa chỉ chính thức của công ty.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/video-am-nhac-%E2%80%9Ctiếp-lua-vinh-quang%E2%80%9D-danh-dau-12-nam-herbalife-dong-hanh-cung-the-thao-viet-nam>